

CN Lễ Chúa Chịu Phép Rửa 10/1/2021

Ý Lễ Trong Tuần

Chúa Nhật (10/1): + LH Gioan + Cầu Bình An

+ LH Bá Đa Lộc + Các LH

(+ Tạ Ơn + Cầu Bình An)

Thứ Hai (11/1): Tuần I Mùa Thường Niên

Thứ Ba (12/1): Tuần I Mùa Thường Niên

+ LH Martha + Cầu Bình An

Thứ Tư (13/1): Th. Hilary, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh

+ LH Phêrô + Cầu Bình An

Đáp Ca: Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Thứ Năm (14/1): Tuần I Thường Niên + LH Phêrô

+ LH Maria (Lễ Giỗ) + Cầu Bình An

Thứ Sáu (15/1): Tuần I Mùa Thường Niên

+ LH Gioan Baotixita + Cầu Bình An

Thứ Bảy (16/1): Thứ Bảy sau Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

Chúa Nhật (17/1): *Chúa Nhật II Thường Niên*

Thánh Vịnh Đáp Ca: Các bạn sẽ vui mừng mức nước tận nguồn ơn cứu độ.

Tụng Hô Tin Mừng: Allêluia, Allêluia, Ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Allêluia.

Tiền Đàng Chúa Ngày Đầu Năm & CN 3/1/2021

- Các Thánh Lễ Tiếng Việt : \$7,728.00

- Các Thánh Lễ Tiếng Anh: \$2,677.00

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Tháng 1/2021

Cầu nguyện cho tình huynh đệ nhân loại
Xin Chúa cho chúng ta được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết mọi người.

Chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho mọi thành phần trong Giáo Hội được hiệp nhất, biết yêu thương, và biết chia sẻ với tất cả mọi người, nhất là những người mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày.

Suy Niệm Lời Chúa

Có khi nào chúng ta tự hỏi tại sao Chúa Giêsu, Đấng Vô Tội, lại để cho Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho mình? Phép rửa của Gioan là phép rửa thống hối để được tha tội, điều mà Chúa Giêsu không cần đến. Tuy nhiên, trong sự vâng phục và khiêm nhường này, chúng ta có thể thấy trước được “phép rửa” bằng chính cái chết của Ngài, và qua cái chết này, Chúa Giêsu đổ máu trên thập giá. Phép rửa của Chúa Giêsu tại sông Giođan là việc chấp nhận và bắt đầu sứ mạng của Ngài với tư cách là một “tôi tớ đau khổ” (Isaiah 53). Ngài cho phép mình được xếp vào cùng hàng ngũ với những tội nhân. Chúa Giêsu đã hoàn toàn vâng phục ý muốn của Chúa Cha. Vì yêu thương chúng ta, Ngài đã đồng ý đón nhận phép rửa qua cái chết của Ngài để tội lỗi chúng ta được tẩy xóa. Chúng ta có nhận ra niềm vui của lòng tin tưởng và lòng vâng phục đối với Thiên Chúa không?

Chúa Cha đã bày tỏ sự hài lòng của Người đối với Con Một và Chúa Cha cũng đã nói rõ cho mọi người nghe. Chúa Thánh Thần cũng hiện diện khi Gioan xúc đầu cho Chúa Giêsu để Ngài bắt đầu sứ vụ của mình ngay trong ngày hôm đó khi Ngài bước lên từ sông Giođan. Chúa Giêsu sẽ là nguồn mạch của Thần Khí cho tất cả những ai tin vào Ngài. Trong ngày Ngài được rửa tội, các tầng trời mở ra và nước được thánh hóa bởi biển cỏ Chúa Giêsu xuống thế và việc Chúa Thánh Thần hiện ra như chim bồ câu, báo hiệu một khởi đầu của công cuộc sáng tạo mới.

Làm cách nào chúng ta có thể bước vào mầu nhiệm khiêm nhường hạ mình chịu phép rửa của Chúa Giêsu? Thánh Gregory Nazianzus (329-390), một vị thánh tiên khởi của Giáo Hội, nói với chúng ta rằng: “Chúng ta hãy được cùng chết với Đức Kitô qua Bí Tích Rửa Tội để được cùng sống lại với Người; chúng ta hãy hạ mình cùng với Người để cũng được nâng lên cùng với Người; và chúng ta hãy cùng sống lại với Người để được cùng hưởng vinh quang với Người.”

Chúng ta hãy tự hỏi xem mình có muốn cho cuộc sống của mình được biến đổi nhờ tình yêu và quyền năng của Chúa Giêsu không? Chúng ta có muốn trở nên công cụ hữu hiệu hơn của Tin Mừng để mang lại hòa bình, lòng thương xót và sự công bình không? Hãy noi gương lòng khiêm nhường của Chúa Giêsu và xin Chúa Thánh Thần rèn luyện cho chúng ta có được lòng khiêm nhường như thế. Khi chúng ta hạ mình, thì cửa trời cũng sẽ mở ra trước mắt chúng ta. Chúa Giêsu luôn sẵn sàng biến đổi chúng ta trong Thánh Thần và dùng chúng ta làm công cụ đem niềm vui của Ngài cho người khác. Chúng ta được mời gọi trở nên “ánh sáng” và “muối” cho những người xung quanh. Chúa muốn tình yêu và sự thật của Ngài chiếu sáng qua chúng ta để người khác có thể nhìn thấy sự tốt lành và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Ngài ban tràn đầy Thánh Thần cho mỗi người chúng ta để đem niềm vui Phúc Âm đến với những người xung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đổ tràn Thần Khí xuống trên chúng con và lấp đầy trái tim chúng con bằng niềm vui của Tin Mừng. Xin cho chúng con biết tìm kiếm và ao ước những gì thuộc về Vương Quốc của Chúa và luôn tìm cách làm vui lòng Chúa như chính Chúa Giêsu đã làm đẹp lòng Chúa Cha.

Lời Cầu Nguyện Cho Giáo Xứ

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Giáo Xứ con gồm có những người như con đây. Vì thế, con giúp được gì thì Giáo Xứ sẽ trở nên như thế. Giáo Xứ sẽ là nơi thân thiện, nếu con là người thân thiện. Giáo Xứ sẽ là nơi thánh thiện, nếu con là người thánh thiện. Những hàng ghế sẽ đầy nếu con tiếp tay mời đón mọi người. Giáo Xứ sẽ trở thành nơi hữu ích, nếu con dân thân. Giáo Xứ sẽ là nơi cầu nguyện, nếu con cầu nguyện. Giáo Xứ sẽ là nơi phân phát ân huệ, nếu con là người rộng lượng. Giáo Xứ sẽ là nơi để mọi người đến thờ phượng, nếu con mời gọi và tiếp đón họ.

Giáo Xứ sẽ là một gia đình có lòng trung tín và tình yêu, có can đảm và đức tin, có từ bi, bác ái và tha thứ, nếu con là người xây dựng. Con là người thế nào thì Giáo Xứ sẽ trở nên như vậy, và con sẽ có đủ những đức tính ấy.

Vì thế, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, con sẽ dần thân trong mọi việc mà con muốn Giáo Xứ thực hiện. Lạy Chúa, xin chúc lành cho hành trình của con, để con có thể bước theo chân Chúa Giêsu, mà xây dựng Giáo Hội vì vinh quang của Chúa. Amen.

Ghi Danh Lại Thẻ Dillons

Để tiếp tục giúp cho Nhà Thờ có thêm phần thu nhập từ Dillons, xin mọi người ghi danh online tại trang mạng www.dillons.com/communityrewards Xin chọn đúng “organization” St. Anthony Church, Wichita, KS (số 17148). Nếu có thắc mắc xin liên lạc ông Nguyễn Văn Vân, hoặc bà Debbie. (số điện thoại có ở bì bìa bản tin). Xin cảm ơn!

Phép Miễn Chuẩn Của Đức Giám Mục Trong Thời Gian Đại Dịch

Xin quý cụ, quý ông bà anh chị em lưu ý là Đức Giám Mục Kemme vẫn ban phép miễn chuẩn cho những ai vì lý do sức khỏe hoặc những người lớn tuổi, không thể tham dự Thánh Lễ các ngày Chúa Nhật, các ngày Lễ Trọng/ Lễ Buộc.

Tuy nhiên, xin mọi người tự xét theo hoàn cảnh và lương tâm của mình để quyết định xem có nên đi tham dự Thánh Lễ tại Nhà Thờ hay không.

Nếu người nào cảm thấy mệt mỏi, hoặc bị bệnh vì bất cứ lý do gì, xin ở nhà để tránh cơ hội lây lan cho những người khác. Cha Xứ vẫn có Thánh Lễ trực tuyến giúp quý ông bà anh chị em tham dự Thánh Lễ nếu không đến Nhà Thờ được.

Và để giữ gìn sức khỏe cho mọi người, khi tham dự Thánh Lễ, xin quý ông bà anh chị em dùng nước rửa tay khi bước vào Nhà Thờ và tránh bắt tay, đụng chạm người xung quanh mình.

Xin quý ông bà anh chị em tiếp tay trong việc giữ gìn sức khỏe chung cho mọi người và xin tiếp tục cầu nguyện cho cơn đại dịch sớm chấm dứt, để cuộc sống của mỗi người sớm trở lại bình thường.

Nộp Lại Các Mẫu Đơn Cam Kết

Xin quý ông bà anh chị em điền các mẫu đơn Stewardship đã nhận được từ các Trưởng / Phó Khu sau khi đã cầu nguyện và xem xét để có những cam kết cụ thể với Giáo Xứ, với Giáo Hội trong năm tới. Và xin nộp lại các mẫu đơn bằng cách gởi thư tới văn phòng Giáo Xứ.

Nếu ai chưa nhận được mẫu đơn của mình thì xin liên lạc với Trưởng / Phó Khu hoặc văn phòng Giáo Xứ. Xin chân thành cảm ơn!

Năm Đặc Biệt Kính Thánh Giuse

Tòa Ân Giải Tội Cao ban hành sắc lệnh về các ơn Toàn Xá được ban trong năm nay. Có 5 cách để nhận ơn Toàn Xá trong Năm Kính Thánh Giuse:

1. Ơn Toàn Xá được ban cho những người suy niệm ít nhất 30 phút Kinh Lạy Cha, hoặc tham dự một cuộc tĩnh tâm ít nhất là một ngày với một bài suy niệm về Thánh Giuse.

2. Những ai theo gương Thánh Giuse, thực hiện một việc thương xót thể lý hay thiêng liêng.

3. Ơn Toàn Xá được ban cho những người đọc Kinh Mân Côi chung trong gia đình.

4. Ơn Toàn Xá được ban cho bất cứ ai hàng ngày phó thác công việc của mình cho sự bảo vệ của Thánh Giuse và bất kỳ tín hữu nào cầu nguyện, xin sự chuyển cầu của Người Thợ Thành Nazareth, để những ai đang tìm việc làm có thể tìm được công ăn việc làm và để công việc của mỗi người được xứng đáng hơn.

5. Ơn Toàn Xá được ban cho những tín hữu đọc kinh Cầu Thánh Giuse hoặc một kinh Thánh Giuse khác, phù hợp với các truyền thống phụng vụ, để cầu nguyện cho Giáo Hội bị bách hại trong và ngoài, và cho tất cả các Kitô hữu đang chịu mọi hình thức bách hại được cứu giúp.

Ơn Toàn Xá được ban trong các điều kiện thông thường (Xưng Tội, Rửa Lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng: một kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng) cho những ai từ bỏ mọi quyền luyện với tội lỗi, khi tham gia Năm Thánh Giuse và các dịp và theo cách thức được chỉ định bởi Tòa Ân Giải Tội Cao.

Xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta ân sủng để bắt chước các nhân đức của ngài cũng như xin ngài gìn giữ Giáo Hội.

Hãy Dùng AmazonSmile Để Góp Thêm Quỹ Cho Giáo Xứ

Quý ông bà anh chị em nào mua hàng ở website của Amazon.com, thì xin vô link của website smile.amazon.com/ch/48-0556728 khi mua sắm để ủng hộ cho Nhà Thờ. Amazon sẽ trả lại cho Nhà Thờ 0.5% của tổng số tiền mà quý vị xài trên website của họ. Khi dùng AmazonSmile, xin nhớ chọn St. Anthony Catholic Church Wichita, KS.